

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về một số nội dung trong công tác hướng dẫn, tư vấn và đánh giá hồ sơ vay vốn

Kính gửi :

- Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Các Trung tâm Hỗ trợ chính sách.

Phát huy thành tựu gần trong 20 năm của cơ quan trong công tác hỗ trợ giải ngân nguồn vốn cho doanh nghiệp từ các nguồn vốn ODA trong các chương trình BWTO, các chương trình ODA của các nước Đan Mạch, Úc, Phần Lan,..., căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện trong công tác nghiên cứu, phân biện và hướng dẫn Chính sách – Pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ chính sách Doanh nghiệp triển khai công tác phổ biến, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của một số Quỹ thuộc quản lý Nhà nước. Chương trình được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hưởng ứng và đánh giá tích cực. Cơ quan xin lưu ý và làm rõ một số nội dung sau:

Các nguồn quỹ: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã cho đối tượng kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đối tượng doanh nghiệp.

Quy cách: Hướng dẫn, tư vấn và đánh giá hồ sơ độc lập, không liên kết với Quỹ.

Xác minh thông tin: Cần chú ý xác minh thông tin về cán bộ chính sách đang hướng dẫn, tư vấn hồ sơ. Hiện tại, cơ quan nhận được nhiều phản ánh về các đối tượng mạo danh Viện nhằm mục đích xấu. Liên hệ Hotline: 0943 670 519. Email: Info@risme.vn.

Tham khảo trong phần Phụ lục một số các chương trình hỗ trợ giải ngân các nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp trong nước mà cơ quan đã phối hợp triển khai trong những năm trước. Trân trọng !.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KHCNMT – Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (để báo cáo);
- Trung tâm Hỗ trợ chính sách (để thực hiện);
- Sở CT các tỉnh thành;
- Lưu VP.





LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Phụ lục

MỘT SỐ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU

Trong đó, có một số Đề tài, Dự án sử dụng nguồn vốn ODA nhằm giải ngân nguồn vốn và cung cấp công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì	Thời gian (Bắt đầu – Kết thúc)	Thuộc chương trình	Tình trạng
Dự án: Chuyển giao Công nghệ sinh thái Phần Lan - Việt Nam	2017	Hợp tác địa phương Phần Lan – Việt Nam	Đã nghiệm thu
Dự án tài chính nông thôn III: Tăng cường lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp tư nhân và các hộ gia đình nông thôn ở các khu vực thực hiện Dự án tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực và khả năng tiếp cận tài chính của các đối tượng này	2008 - 2013	Hiệp hội Phát Triển quốc tế IDA và Ngân hàng Thế giới - WB	Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò và lợi thế của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Việt Nam.	2009 - 2010	Dự án ODA thuộc chương trình BWTO	Đã nghiệm thu
Tăng cường năng lực cho VINASME trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên (chủ	2011 - 2013	Dự án ODA thuộc chương trình BWTO	Đã nghiệm thu

trọng tới DNNVV khu vực nông thôn) trong quá trình hội nhập			
Dự án “Hỗ trợ thương mại đa biên III” Tăng cường năng lực về chính sách thương mại cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam	2009 - 2012	MuTrap III	Đã nghiệm thu
Nghiên cứu phân tích tác động của hệ thống chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn miền núi tỉnh Yên Bái	2010	Viện Kinh tế nông nghiệp	Đã nghiệm thu
Xây dựng các mô hình kinh tế bền vững vùng đệm vườn quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ	2008 - 2009	Dự án quốc tế INBUMAT và Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ	Đã nghiệm thu
Nghiên cứu khả năng hộ dân nghèo tiếp cận nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo	2007 - 2009	Dự án SIDA tài trợ	Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng qui trình ứng dụng các tiến bộ KHCN trong khai thác và sử dụng có hiệu quả các phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường phục vụ xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình.	2013 - 2014	Đề tài cấp tỉnh	Đã áp dụng tại tỉnh Thái Bình
Tư vấn soạn thảo một cẩm nang hoạt động dùng cho việc thực hiện ISP (Chương trình hỗ trợ sự thực hiện Chương trình 135/22 tại Tỉnh Quảng Ngãi)	2008 - 2009	Dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Australia(AUSAID) tài trợ	Đã nghiệm thu
Nhu cầu và khả năng tiếp nhận công nghệ của Doanh nghiệp	2009 - 2010	Đề tài cấp Nhà nước	Đã nghiệm thu
Giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam	2010	Cấp Bộ	Nghiệm thu Xuất sắc

Tăng cường năng lực tham gia của hàng nông sản vào chuỗi giá trị toàn cầu trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam KX.01.16/06-10	2008 - 2010	Cấp Nhà nước	Nghiệm thu Xuất sắc
Nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp chính sách thúc đẩy phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực	2009 - 2010	Đề tài cấp Nhà nước , KC06-10	Đã nghiệm thu
Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng qui trình tham vấn lựa chọn công nghệ mới công nghệ thích hợp công nghệ cao cần tìm kiếm để phục vụ ngành nông nghiệp Việt Nam	2011 - 2012	Đề tài cấp Bộ. Bộ KHCN	Đã nghiệm thu
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò thịt ở vùng Đồng bằng sông Hồng	2011 - 2012	Đề tài cấp Bộ. – LHHKH&KTVN	Đã nghiệm thu



 VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ VÙNG NÔNG